
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจำปี 25๖2 

วันที่  25  พฤศจิกายน  25๖2  เวลา 0๙.๓0 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 

************************ 
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
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8 
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นายบรรลือ  ปวนเอ้ย 
นายจีรศักดิ์  ธนูมาศ  
นายปรีชา  สุริยะแก้ว 
นายประสพ   ผัสดี 
นายประเสริฐ  คำเวียงสา 
นายองอาจ  คำเมืองมูล 
นายผจญ  จาคำมา 
นายสมคิด  ดอกเกี๋ยง 
นางสาวแสงแก้ว  กุดนาน้อย 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

บรรลือ  ปวนเอ้ย 
จีรศักดิ์  ธนูมาศ  
ปรีชา  สุริยะแก้ว 
ประสพ   ผัสดี 
ประเสริฐ  คำเวียงสา 
องอาจ  คำเมืองมูล 
ผจญ  จาคำมา 
สมคิด  ดอกเก๋ียง 
แสงแก้ว  กุดนาน้อย 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1.นางศรีมัย  สายัญ   รองประธานสภาฯ  ลาป่วย 
หมายเหตุ: สมาชิกสภาเทศบาลว่างลง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากเสียชีวิต และลาออก ยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อม 
ตามประกาศ  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557   
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายวีระชัย  เฮงษฎีกุล  
นายวิชัย  กุดนาน้อย 
นายเจริญศักดิ์  สุวรรณษา 
นางภาวินี  รัตน์ตยวรา 
นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 
นางสาวผ่องศรี  วันแก้ว 
นางสาวนันทิพร  ใจเที่ยงตรง 
นางสาวดรุณี  อู่เงิน 
นางสาวนุชศรา  จาอาบาล 
จ่าเอกสุทัศน์  แพทยา 
นายวีรศักดิ์  แจ้งใจ 
นางสาววราพร  ศรีเจริญ 
นายบรรเจิด  อินต๊ะต่อม 
นางสาวปุญภา  ขุนเตรียม 
นางจ ิ ร ะ เพร ี ยว   แสงแป้ น
นางสาวเบญจมาศ  เป็กกันใจ 
นางสาวศิรินธร  กาวีเปิบ 
นางสุรีรัตน์  การปักษ์ 
นางสาวปัณรดา  เพ็งสิน 

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นิติกรชำนาญการ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

วีระชัย  เฮงษฎีกุล  
วิชัย  กุดนาน้อย 
เจริญศักดิ์  สุวรรณษา 
ภาวินี  รัตน์ตยวรา 
วนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 
ผ่องศรี  วันแก้ว 
นันทิพร  ใจเที่ยงตรง 
ดรุณี  อู่เงิน 
นุชศรา  จาอาบาล 
จ่าเอกสุทัศน์  แพทยา 
วีรศักดิ์  แจ้งใจ 
วราพร  ศรีเจริญ 
บรรเจิด  อินต๊ะต่อม 
ปุญภา  ขุนเตรียม 
จ ิ ร ะ เ พ ร ี ย ว   แ ส ง แ ป้ น
เบญจมาศ  เป็กกันใจ 
ศิรินธร  กาวีเปิบ 
สุรีรัตน์  การปักษ์ 
ปัณรดา  เพ็งสิน 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสุรพล  เหลืองสกุล  รองนายกเทศมนตรีฯ   ติดภารกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.  สมาชิกสภาเทศบาลห้วยอ้อ  มาพร้อมกันครบองค์ประชุม  
นางสาวแสงแก้ว  กุดนาน้อย  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านเข้าห้องประชุม  พร้อมทั้งเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าว
เปิดประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ในวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ลาประชุม 1 ท่าน  
คือ นางศรีมัย  สายัญ  รองประธานสภาเทศบาล ลาป่วยเนื่อง  ทำให้มีสมาขิก
สภาเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ สมัยวิสามัญ ครั้งที ่2 
ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุม  ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ เพ่ือจะ
ได้มีการขอแก้ไขต่อไป...ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่
ประชุม  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  สมัยวิสามัญ ครั้ง
ที่ 2 ประจำปี 2562 เม่ือวันที ่๒5 เดือนกันยายน  25๖2 เห็นชอบ 9 เสียง  

 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพ่ือพิจารณา  
 -ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
 -รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2562  

 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2562   
นายกเทศมนตรี รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2562 
ครั้งที่ 2 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560  ได้ตั้งรายรับ 
53,247,000  ซึ่งเป็นรายได้ด้านภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้ที่รัฐจัดสรร 
และเงินอุดหนุน สำหรับรายจ่ายตั้งงบประมาณแบบสมดุล สำหรับรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกทุกคนทราบ  ขอให้
ปลัดได้ดำเนินการชี้แจง 

นางวนิดา ยัพวัฒนพันธ์ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดให้ผู้บริการต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจำปีให้สภาเทศบาลได้ทราบ  ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการจัดทำ
ผลการปฏิบัติงานโดยจัดทำเป็นรูปเล่มให้สภาได้ทราบ   (รายละเอียดเป็นไปตาม
เอกสารที่แจ้งในที่ประชุม ระเบียบวาระอื่น ๆ) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั ่วไป  
ข้อมูลด้านรายรับรายจ่าย  ทั้งการประมาณการ และรายรับจริงของปีที่ผ่านมา  
สำหรับรายงานติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
สภาท้องถิ่นทราบ และติดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน  รายละเอียดตามสรุป
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ..ถ้าไม่มีขอให้นายกได้ชี้แจงรายละเอียดใน
เรื่องต่อไป  
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 -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 
ประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  ได้ส่งเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562  มาเพื ่อรายงานผลการดำเนินงานให้สภาเทศบาลทราบ  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 ทศ วรรค 5  
และวรรคท้าย ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเป็นประจำทุกปี และแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายติดไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาล  ในวันนี้เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  
จะได้รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  เชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีฯ ตามท่ีท่านประธานสภาเทศบาลได้กล่าวมาแล้ว นั้น  ผลการดำเนินการของ
เทศบาลตำบลห้วยอ้อเป็นไปตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว  ขอ
เชิญปลัดเทศบาลได้อธิบายและเชิญสมาชิกสภาได้ดูไปพร้อม ๆ กัน 

ปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยอ้อ ขอสรุปผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังนี้ 

 หมวดรายรับ 
 รายรับ         ประมาณการ          รับจริง  
หมวดภาษีอากร      757,800.00      777,626.17 
หมวดค่าธรรมเนียมฯ      357,600.00      348,950.70 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      400,000.00      508,219.27 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ   1,795,000.00   1,886,090.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         12,600.00          9,286.00 
หมวดรายได้จากทุน         10,000.00                  0.00 
หมวดภาษีจัดสรร 23,954,000.00 25,033,207.06 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 30,559,000.00 29,328,307.00 

 รวม 57,846,000.00 57,891,686.20 
หมวดรายจ่าย 

 เงินเดือน   15,073,762.00 12,269,155.91 
ค่าจ้าประจำ     1,353,060.00   1,298,700.00 
ค่าจ้างชั่วคราว     2,511,433.00   1,897,385.00 
ค่าตอบแทน     1,128,500.00      406,700.00 
ค่าใช้สอย     9,285,845.00   7,835,952.41 
ค่าวัสดุ      3,673,700.00   3,365,432.41 
ค่าสาธารณูปโภค    1,300,000.00   2,092,245.08 
เงินอุดหนุน     3,244,000.00   2,599,380.00 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน   
 ค่าครุภัณฑ์     1,620,000.00   1,113,727.91 
 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   4,284,000.00      288,000.00 
รายจ่ายงบกลาง  14,371,300.00 13,344,542.54 
  รวม  57,846,000.00 46,511,221.26 
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ผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ สรุปได้
ดังนี้ 
1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  จำนวน 31 โครงการ  
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  จำนวน 2 โครงการ  
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข จำนวน 33 โครงการ  
4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  จำนวน 20 โครงการ  
5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จำนวน 9 โครงการ 
6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 
โครงการ  
7. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 โครงการ  

รวมทั้งสิ้น 105 โครงการ 
 (รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ) 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.จีรศักดิ์  ธนูมาศ 
นายจีรศักดิ์  ธนูมาศ ผมขอใช้หน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลในการสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ประจำปีซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารฯ หน้า 8 เป็นต้นไป พบว่ามีหลายโครงการ
ที ่ต ั ้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่ได้ดำเนินการ ส่วนที่
ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จเป็น
โครงการที่มีชื่อน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับชุมชน อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร 

ปลัดเทศบาล ขอเรียนชี้แจงว่า กรณีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการนั้น บางโครงการเป็นงบประมาณ
ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากงบของเทศบาล แต่กิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดขึ้นในโครงการของ
กองทุน สปสช. บางกิจกรรมได้จัดในงานของจิตอาสา ไม่ได้ใช้งบประมาณ หากมี
การจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายจะทำให้เป็นการซ้ำเบิกซ้อน  บางกิจกรรม/โครงการ
อาจมีการโอนงบประมาณไปดำเนินการโครงการที่ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ  หรือ
โครงการเงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ตามพระราชดิริ เกิดปัญหาจากหมู่บ้านไม่ได้มี
การจัดทำระเบียบหมู่บ้านเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงยังไม่สามารถรับเงินแล้วไปใช้จ่ายได้  ของให้เจ้าของ
เรื่องชี้แจง 

จ่าเอกสุทัศน์  แพทยา ขอเรียนให้ทราบในส่วนของการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  ต้องมีหลักเกณฑ์ตามท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ กำหนด ในส่วนของโครงการเดิมเป็นเงินที่อุดหนุนให้แก่ อสม. 
แต่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติให้มีการจ่ายเงิน
อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการปรึกษากับ
อำเภอลองว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง จึงตกลงได้ว่าจะต้องให้หมู่บ้านจัดทำ
ประกาศคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจะสามารถรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนจากโครงการใด และเป็นแนวทางปฏิบัติที่
เหมือนกันทุกหมู่บ้าน 

ประธานสภา ขอเชิญ สท.จีรศักดิ์  ธนูมาศ 
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นายจีรศักดิ์  ธนูมาศ ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินการอยากให้สมาชิกสภามี

ส่วนร่วมในการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนและงบประมาณจะทำให้สมาชิก
สภาได้ทราบถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 

นายประเสริฐ  คำเวียงสา ผมขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการทำถนนของเทศบาลตำบลแม่ลานนา ที่จะ
ดำเนินการซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยอ้อซึ่งเป็นประโยชน์ของ
ประชาชนทั้งสองเขตเทศบาล  

นายกเทศมนตรี ตามที่โครงการที่ทางเทศบาลตำบลแม่ลานนาได้ส่งเรื่องมาเพื่อขออนุมัติทำการ 
นอกเขตซึ่งได้มีการตรวจสอบก่อนนำเข้าเป็นญัตติแล้วพบว่ายังขาดเอกสารและ
รายละเอียดของงาน จึงต้องมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การขอดำเนินการ
นอกเขตให้ครบด้วย 

ประธานสภา  ผมขอฝากเรื่องเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเช่น โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฌาปนสถานฯ อยากจะให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว และการซ่อมแซมไฟฟ้า
แสงสว่างที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ได้แจ้งไว้ตอนที่โอนงบประมาณในการซ่อมซุ้ม เมื่อ
ดำเนินการแล้วเสร็จยังไม่ได้มีการซ่อมแซมไฟฟ้าแต่อย่างใด  อยากให้ติดตามด้วย  

จ่าเอกสุทัศน์  แพทยา กรณีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสืบราคา มี
อุปกรณ์ซึ่งมีรายละเอียดต้องมีการสืบราคาหลายตัวทำให้เกิดความล่าช้า แต่จะ
พยายามให้เร็วที่สุด 

นายจีรศักดิ์ ธนูมาศ ขอฝากการซ่อมแซมฝาท่อรางระบายน้ำทางแยกร้านลองแซบเกิดชำรุด อาจเกิด
อันตรายแต่ผู้สัญจรไปมา 

น.ส.แสงแก้ว กุดนาน้อย อยากจะขอให้ทางกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับถังขยะซึ่ง
ไม่ตรงกับบ้าน มีเพื่อนบ้านนำไปไว้ที่บ้านของตน ภายหลังไม่มีที่ทิ้งขยะต้องการ
เอากลับเพื่อนบ้านไม่ให้คืน จึงเกิดปัญหา อีกข้อหนึ่งเรื่องขยะที่ทางเทศบาลให้
ประชาคัดแยกขยะแล้วจะลงไปเก็บทุกเดือน ช่วงหลังนี้ไม่ไปเก็บทำให้ประชาชน
ไม่มีที่เก็บ 

จ่าเอกสุทัศน์  แพทยา ขอชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บขยะคัดแยกของทางเทศบาล มีปัญหาว่าไม่มีที่จำหน่าย 
ทำให้ไม่มีที่เก็บเกิดจากบริษัทที่รับซื้อมีการเปลี่ยนแปลงจึงหยุดซื้อชั่วคราว อยาก
ให้สมาชิกแจ้งประชาชนว่าในระหว่างนี้หาสามารถจำหน่ายได้เองให้จำหน่ายไป
ก่อน  

นายประเสริฐ  คำเวียงสา ผมขอฝากการดูแลทำความสะอาดของถนนอยากให้ทำความสะอาดอย่าง
สม่ำเสมอด้วย  

นายจีรศักดิ์ ธนูมาศ อยากจะสอบถามนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลห้วย
อ้อ ซึ่งตอนนี้การสื่อสารระหว่างของเทศบาลกับประชาชนไม่สัมพันธ์กัน อยากจะ
ให้มีการปรับปรุงในการประชาสัมพันธ์จะโทษคนประชาสัมพันธ์อย่างเดียวไม่ได้ 
อาจจะสืบเนื่องกับทางเทศบาลไม่ได้ให้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์หรือไม่ 

นายกเทศมนตรี ทางเทศบาลจะได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาล ต่อไป 

นายจีรศักดิ์ ธนูมาศ ผมอยากขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการประปาที่จะดำเนินการที่โรงฆ่า
สัตว์เก่า ว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้น้ำกับประชาชนกี่ครัวเรือน ซึ่งผมได้ 
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 ขอทราบรายละเอียดไปในคราวที่ก่อนแต่ยังไม่ได้รับรายงานหรือมีการรายงาน

แล้วผมก็ขอโทษมาในโอกาสนี้ แต่อย่างไรอยากให้มีการชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี โครงการประปาฯ เป็นการก่อสร้างที่จะรองรับการดำเนินการของกิจการประปา

เป็นการเพ่ิมกำลังผลิต รวมถึงการที่จะหาแหล่งน้ำใหม่ ๆ ซึ่งจะได้เพ่ิมกำลังผลิต
ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้มีน้ำประชาใช้อย่างเพียงพอ  สำหรับ
รายละเอียดนั้น กองช่างและกองคลังได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับรายได้ที่มีการจัดเก็บ
และรายจ่ายที่เทศบาลต้องจ่ายในแต่ละเดือนไประดับหนี่งแล้ว และจะได้นำ
รายละเอียดต่าง ๆ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนหรือไม่…ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน การ
ประชุมวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกๆ ท่าน สำหรับวันนี้ขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 

 
ปิดประชุม เวลา  12.00  น 
 

 

ลงชื่อ      แสงแก้ว  กุดนาน้อย     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นางสาวแสงแก้ว  กุดนาน้อย) 
   เลขานุการประธานสภาเทศบาล 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่    19  กุมภาพันธ์   2563 
 

ลงชื่อ     ประเสริฐ  คำเวียงสา 
    (นายประเสริฐ  คำเวียงสา) 

 

ลงชื่อ     สมคิด     ดอกเกี๋ยง 
  (นายสมคิด     ดอกเกี๋ยง) 

 

ลงชื่อ      ผจญ   จาคำมา 
   (นายผจญ  จาคำมา) 

 

ลงชื่อ       จีรศักดิ์  ธนูมาศ 
    (นายจีรศักดิ์  ธนูมาศ) 

  

ลงชื่อ      ประสพ  ผัสด ี
(นายประสพ  ผัสดี) 

 
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อวันที่   25  กุมภาพันธ์   2563 

 
บรรลือ  ปวนเอ้ย 

(นายบรรลือ  ปวนเอ้ย) 
ประธานสภาเทศบาล 

 


